



“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

รวมแม่โจ้รายสัปดาห์

ฉบับนี้จากหน้ามือ

ฉบับที่ 67

ผู้อำนวยการกองห้องสมุด

5 ต.ค. 2549



โทรศัพท์ 0 5387 3046 - 7

ฉบับที่ 67/2549

ปฏิทินกิจกรรมรอบสัปดาห์

วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2549

วันที่ 2 ตุลาคม - วันที่

3 พฤศจิกายน 2549



รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำ คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง พร้อมด้วย คณะคณาธิการระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ จำนวน 23 คน เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอกลาโฮมา เมือง Stillwater รัฐ โอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา และในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2549 จะเดินทางไปฝึก ประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตร Tentative Training Program ณ มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2549

รศ.دنุวัต เพ็งอ้น รศ.มนัส กัมพูกล ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี และนายประดิษฐ์ งามยิ่ง รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ด้านวิชาการเกษตร ให้แก่คณะกองพลทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ประเทศกัมพูชา

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน Maejo and Microsoft Campus Agreement Day 2006 ณ ห้อง C301 ชั้น 3 อาคาร 70 ปี สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2549

ผศ. ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ฯ พร้อมด้วย นาย ชุมพล รินคำ นายสมบูรณ์ ระดม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจ นิเวศวิทยา เดินทางไปวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก เพื่อ ติดตามประเมินผลการนำกล้วยไม้ไทยคืนสู่ป่าประจำปี พร้อม กันนี้จะได้นำกล้วยไม้ไทย จำนวน 500 ต้น ปลอ่ยเพิ่มเติมสู่ ระบบนิเวศวิทยาให้สมบูรณ์ต่อไป

รายละเอียดกิจกรรม

อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ประเทศกัมพูชา

ในระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2549 คณะกองพลทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เชิญคณะอาจารย์และนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านวิชาการ เกษตร ณ ประเทศกัมพูชา

ตามที่ พลโท Chum Tongheng (ชุม ทองเฮ็ง) ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้นำคณะของกองพลทหารพัฒนาจากประเทศกัมพูชา เดินทางเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 10 – 12 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้แก่ รศ.ดร.นวัต เฟื่องอัน รศ.มนัส กัมพูกุล ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี และนายประดิษฐ์ งามยิ่ง ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านวิชาการเกษตรในหัวข้อ “เกษตรทฤษฎีใหม่” “เทคโนโลยีพืชพลังงานและเทคนิคขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ” “กรรมวิธีผลิตน้ำมันไบโอดีเซล” และ “วิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ” ซึ่งคณะกองพลทหารพัฒนาเห็นว่าความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ จึงได้เชิญคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปบรรยายให้แก่คณะเจ้าหน้าที่และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ประเทศกัมพูชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาปริญญาเอกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์

วันที่ 2 – 17 ตุลาคม 2549 รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง พร้อมด้วยคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ จำนวน 23 คน เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอกลาโฮมา เมือง Stillwater รัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา และในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2549 จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตร Tentative Training Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการฟังบรรยาย สนทนา และได้ตอบทางวิชาการ การค้นคว้า การนำเสนอ และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตลอดจนได้เรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่จากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ และคาดว่าจะทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดงาน Maejo and Microsoft Campus Agreement Day 2006

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน Maejo and Microsoft Campus Agreement Day 2006 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2549 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง C301 ชั้น 3 อาคาร 70 ปี สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.ศิริชัย อุ๋นศรีสัง รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า “ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ขอรับการเป็นสมาชิกระบบใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนองตอบนโยบายมาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของรัฐบาล แต่ในปัจจุบันยังประสบกับปัญหาการใช้งานอยู่มาก ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในด้านการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และเพื่อเป็นการอัปเดตข่าวสารข้อมูลใหม่ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น” จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3080

ติดตามประเมินผลกล้วยไม้ไทยวังตะไคร้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ เนียมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ฯ พร้อมด้วยนายชุมพล รินคำ นายสมบูรณ์ ระคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจนิเวศวิทยา เดินทางไปวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2549 เพื่อติดตามประเมินผลการนำกล้วยไม้ไทยคืนสู่ป่าประจำปี พร้อมกันนี้จะได้นำกล้วยไม้ไทย ได้แก่ เอื้องช้างกระ เอื้องสายไหม เอื้องสิงโตงาม เอื้องมัจฉานุ และหวายตะมอย จำนวน 500 ต้น ปล่อยเพิ่มเติมสู่ระบบนิเวศวิทยาให้สมบูรณ์ต่อไป

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชมศิลปะโดยนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชมนิทรรศการประกอบการเรียนการสอน วิชา ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ โดย อาจารย์กิตติพงษ์ ขัตติยะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการเรียนวิชาศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณศูนย์อาหารเทคสีกกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2549 (ชมฟรี..)

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญร่วมอบรม

“การผลิตกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในภาคเหนือตอนบน” ฟรี...

ปัจจุบันการบริโภคกุ้งก้ามกรามมีแนวโน้มในการขยายตัวมากขึ้น ทั้งในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและร้านอาหาร การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจึงเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจจากประชาชนค่อนข้างมาก แต่ในภาคเหนือตอนบนยังประสบกับปัญหาเรื่องอุณหภูมิและระยะทางในการขนส่ง รวมถึงการจัดการอาหารกุ้งซึ่งทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณและคุณภาพต่ำทั้งที่ยังมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมาก ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม “การผลิตกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในภาคเหนือตอนบน” ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2549 ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3470 - 2 ต่อ 101

กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญใช้บริการที่น่าสนใจมากมาย...

นางวาสนา ป็องพาด ผู้อำนวยการกองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจร่วมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการใช้บริการของกองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเพิ่มการให้บริการที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย โดยล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล “Highest Growth in ScienceDirect Usage” ประจำปี 2006 จากสถิติการเพิ่มขึ้นของการเข้าสืบค้นงานวิจัยในฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirect ซึ่งทางห้องสมุดได้พัฒนาขึ้นจนเป็นที่ยอมรับและมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และยังมีบริการที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และการลงทุน ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมให้การสนับสนุนโดยการจัดให้บริการ “มุมความรู้ตลาดทุน” (SET Corner) ภายในบริเวณชั้น 1 ของห้องสมุด หรือท่านที่สะดวกในการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถเรียนผ่าน e-learning ตามโครงการพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนเพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันอุดมศึกษาได้ทาง <http://www.library.mju.ac.th> ซึ่งได้จัดข้อมูลความรู้ด้านตลาดทุนไว้ 5 หลักสูตร ได้แก่ 1.เงินทอง(เงินทองต้องใส่ใจ) 2.หุ้น (การลงทุนในหุ้น) 3.ตราสารหนี้(การลงทุนในตราสารหนี้) 4.อนุพันธ์(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์) และ 5.กองทุนรวม (การลงทุนในกองทุนรวม)

นอกจากนี้ คุณอรณา พิทยากรศิลป์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด ยังได้แนะนำ “บริการยืมระหว่างห้องสมุด” ซึ่งเป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รวม 26 แห่ง จัดให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมเอกสารสิ่งพิมพ์ได้โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือทำสำเนาเอกสารจากห้องสมุดอื่นร่วมกันได้ ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการหรือสอบถามรายชื่อสถาบันที่ให้บริการร่วมได้โดยสามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทาง <http://www.library.mju.ac.th> หรือสอบถามได้โดยตรงที่ กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5387 3203

สภกรณ์แม่โจ้จัดหลักสูตร “โยคะและลีลาศเพื่อสุขภาพ”

สภกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการจัดโครงการเพื่อสุขภาพ 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรโยคะเพื่อสุขภาพ

เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2549 - วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2549 ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น. (รับจำนวนจำกัด) ค่าลงทะเบียนท่านละ 100 บาท ณ ห้องนันทนาการ ฝ่ายสีกอบรม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

และหลักสูตรลีลาศเพื่อสังคมและการออกกำลังกาย

เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.30 - 19.30 น. รับจำนวน 20 คู่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท ณ ห้องชมรมลีลาศ ศูนย์กีฬา กาญจนานิเชก โชนบี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3956

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา เลขาธิการคณะกรรมการโครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 และขยายเวลารับสมัครในสาขาวิชาการพัฒนา ทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อใบสมัครโดยส่งนาฉัตหรือตัวแลกเงินไปรษณีย์ส่งจ่าย ปท.แม่โจ้ (ราคาชุดละ 130 บาท) ในนาม นางจิตติกานต์ พงษ์ศิริวัฒน์ สำนักงานโครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 3608

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และชมรมกอล์ฟแม่โจ้

จัด “การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และชมรมกอล์ฟแม่โจ้ จัด “การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี” ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2549 ณ สนามกอล์ฟลานนา จ.เชียงใหม่

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 จัดการแข่งขันแบบ shot gun start รอบเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. รอบบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. ซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และถ้วยรางวัลจากผู้ทรงเกียรติมากมาย พร้อมรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านบาท อาทิ โฮลอินวัน พาร์ 3 ทุกหลุมมีรางวัล ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ

ค่าสมัครแข่งขันประเภททีมทั่วไป 5 คน ทีมละ 10,000 บาท ค่าสมัครประเภทบุคคลท่านละ 2,000 บาท (รวมค่าแกลดีแล้ว) และหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันขอเชิญร่วมงานเลี้ยงพิธีมอบรางวัล ณ อาคารสโมสรสนามกอล์ฟลานนา

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันได้ที่ อ.อดิศร คันทรส งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3015 และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3953

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขยายเวลารับสมัครอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะดำเนินการขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ และมีวุฒิปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อบริษัทสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5387 3510 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ในวันและเวลาราชการ (หากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดตามประกาศได้ทาง www.science.mju.ac.th)

เรื่องกฎหมาย : เรื่อง(ต้อง)น่ารู้

โดย...ธนภัทร ปิณฑวงค์

(หัวหน้างานวินัยและนิติการ)

วันนี้เรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2549 แล้วนะครับถึงจะเป็นแบบชั่วคราว ตอนนี้ไปหลบเรื่องวุ่นวาย มาดูการเมืองใกล้ตัวหน่อยนะครับในหัวข้อ...

“การเมืองดีไม่มีขาย อยากได้ต้องเริ่มที่ตัวคุณ”

ณ ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่น่าวิตกยิ่งทั้งในด้านความคิดจิตใจและการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ค่านิยมที่สังคมในอดีตเคยยอมรับว่าดี เช่น ดูคนดีดูที่การกระทำ ดูผู้นำดูที่ความเสียสละ แต่ปัจจุบันค่านิยมดังกล่าวได้แปรเปลี่ยนไปผู้คนหันมานิยมความมั่งมีมากกว่าความดี แม้ว่าตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา ความร่ำรวยหรือความมั่งมีจะไม่ใช่อะไรที่ดีหรือชั่วโดยตัวมันเอง แต่เงินทองทรัพย์สินที่ได้มาในวิถีทางที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือผิดกฎหมายบ้านเมือง ย่อมไม่อาจซบตัวให้คน ๆ นั้นเป็นคนดีได้อย่างแท้จริง แต่คนจำนวนไม่น้อยมักให้ความสำคัญกับคนมีเงินมากกว่าคนดีหรือคนซื่อสัตย์ โดยลืมมองว่าสิ่งที่เขาได้มานั้นมีความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ และบ่อยครั้งก็หลงเข้าไปสนับสนุนคนทำเลวแต่รวยโดยไม่รู้ตัว ค่านิยมเช่นนี้มักจะพบเห็นได้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ในสนามเลือกตั้งผู้สมัครคนนั้นจะเป็นใครก็ยังคงสำคัญน้อยกว่าว่าเขามีเงินแจกมีเงินเลี้ยงหรือซื้อเสียง(เขามักจะบอกว่าเป็นการช่วยเหลือกัน)หรือไม่ ถ้ามีเงินแจกมากหรือเลี้ยงเยอะ หรือโฆษณาชวนเชื่อว่าจะทำหรือจะทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไว้อย่างไร หรือให้ร้ายใส่ความผู้สมัครท่านอื่นไว้อย่างไร โอกาสที่จะได้คะแนนเสียงจากผู้ลงคะแนนก็มีสูง แม้กฎหมาย จะให้อำนาจ กกด. จัดการกับนักโกงเมืองเหล่านี้ไว้อย่างมากมาย แต่ กกด. จะให้ใบเหลือง หรือใบแดงได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อหรือมีหลักฐานชัดเจนชนิดดินไม่หลุดเท่านั้น กว่าจะคัดคนดี(ที่ยังไม่ถูกจับได้ว่าโกง)เข้าสภาได้แต่ละคน กกด. และทุกฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำงานกันแทบล้มแทบตาย บางจังหวัดไม่ว่าจะเป็น ส.ว. หรือ ส.ส. ต้องเลือกตั้งกันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนหลายฝ่ายเริ่มบ่นเบื่อไปตาม ๆ กัน หลายคนอยากให้ กกด. แจกเฉพาะใบแดงอย่างเดียวจะได้จัดการกับนักโกงเมืองให้หมดอนาคตไปแม้จะหมดสิทธิทางการเมืองในระยะหนึ่งก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกไม่น้อยที่เห็นว่าการเลือกตั้งบ่อย ๆ เป็นเรื่องดีเพราะตัวเองจะได้รับแจกเงินจากหัวคะแนนอีกหลาย ๆ ครั้ง

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าประเทศไทยก็(อาจ)จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้วก็บังเกิดมีมหรหรรณาการเลือกตั้งครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง ส.ว./ส.ส. หรือการเลือกตั้งท้องถิ่น ถ้าเราอยากเห็นการเมืองเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและชุมชนใกล้ตัวเราอย่างแท้จริง เราต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่ต้องกล้าและบากบั่นที่จะทำแต่สิ่งที่เป็นความดีตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต้องไม่สนับสนุนคนที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามามีอำนาจและใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองอีกต่อไป โปรดโยนค่านิยม “เงินไม่มา กาไม่เป็น” ทิ้งเสียเถอะ แล้วมาเริ่มต้นเลือกนักการเมืองที่ดีกันสักทีดีกว่าเพราะว่า “การเมืองดีไม่มีขาย อยากได้ต้องเริ่มที่ตัวคุณ” เปลี่ยนค่านิยมใหม่เพื่อการเมืองใหม่กันได้แล้วครับ อย่าปล่อยให้ความนิยมเห็นแก่ได้แบบผิด ๆ เป็นมະเร็งร้ายทำลายบ้านเมืองต่อไปอีกเลย

ปฏิทินสรุปกิจกรรม “ร่วมแม่ใจร้ายสัปดาห์” เสนอทุกวันจันทร์

ขอเชิญร่วมส่งข่าวและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบที่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3046 – 47